



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลห้างฉัตร โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๗/๔๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก และขออนุญาตนำผลการดำเนินงานโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memmogram) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : ITA MOIT๑๑) จึงให้มีการเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบ และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตามที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เลือก
ภารกิจหลัก เป็นโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memmogram) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์
<http://www.hangchathospital.com> และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร

(นางชัญญลักษณ์ วงศ์มณี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาลห้างฉัตร



รับทราบ



พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้างฉัตร วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือกโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memmogram) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือกโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memmogram) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางฉัตรลักษณ์ วงศ์มณี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	พันโท  (ศุภชัย คุสุวรรณ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ขณิกา (นางขณิกา อภิรมยานนท์) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	